
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quy tắc 1: O-- 

- Danh từ có 3 âm tiết 

- Âm tiết thứ hai là nguyên âm yếu (bao gồm: /ə/, /ɪ/) => Trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1 

Ví dụ: 

family /ˈfæməli/: gia đình 

pharmacy /ˈfɑːrməsi/: tiệm thuốc tây 

resident /ˈrezɪdənt/: cư dân 

Quy tắc 2: -O- 

- Danh từ có 3 âm tiết 

- Âm tiết thứ 3 chứa nguyên âm yếu /ə/ hay /i/ hoặc âm tiết thứ 2 chứa nguyên âm dài hoặc nguyên âm đôi 

=> Trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2 

Ví dụ: 

concealer /kənˈsiːlər/: kem che khuyết điểm 

computer /kəmˈpjuːtər/: máy vi tính 

banana /bəˈnænə/: quả chuối 

PRONUNCIATION: STRESS IN THREE-SYLLABLE NOUNS 

(Phát âm: Trọng âm của danh từ có 3 âm tiết) 

UNIT 5: INVENTIONS 
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